



ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ และจัดให้มีการสอบคัดเลือก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระเสด็จ

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลพระเสด็จจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ดังนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่คณงานทั่วไป

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบได้
๐๐๔	นายชัยณรงค์ บุญคำ	๑
๐๐๗	นายสมรักษ์ จันทร์ศิริโพธิ์	๒

๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบได้
๐๑๓	นางสนธยา บุญมา	๑
๐๑๑	นายอาทิตย์ วงศ์ไฉไล	๒
๐๒๑	นางสาวชฎานิชัฐ์ สุทธะตั้ง	๓
๐๑๖	นางสาวรัชนิกร ก้อนคำ	๔
๐๒๐	นางสาวพรภักดิ์ ปิ่นมณี	๕
๐๒๒	นางสาวภัสสมล พิมสวัสดิ์	๖
๐๑๙	นางสาววรรณิษา หอมวงศ์	๗

๓. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด กองคลัง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบได้
๐๒๑	นางสาวปิยะนุช อยู่รอด	๑
๐๒๓	นางสาวอมรรัตน์ จันทร	๒
๐๒๘	นางสาวเบญจมาศ นิมสนุทไชยเวร	๓

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพระเสด็จ จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ แล้วเท่านั้น จึงจะดำเนินการทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลพระเสด็จต่อไป หากผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปทันที สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกกำหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตรี



(เกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ